

# THÔNG TIN TÓM TẮT

## VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. **Đề tài Luận án:** “*Tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN đến thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam*”.

2. **Chuyên ngành:** Tài chính - Ngân hàng **Mã số:** 9.34.02.01

3. **Họ và tên NCS:** Cao Phương Thảo

4. **Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:**

1. PGS, TS. Nguyễn Tiến Thuận

5. **Những kết luận mới của luận án:**

Thông qua nghiên cứu, phân tích và đánh giá tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam, luận án đã thu được một số kết quả chính và kết luận như sau:

*Thứ nhất*, Luận án đã phát triển và làm rõ thêm các cơ sở lý thuyết cơ bản về vai trò của Liên kết kinh tế quốc tế cũng như tác động của Liên kết kinh tế quốc tế đến sự vận động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một nước thành viên của Liên kết. Qua đó, luận án khẳng định xu thế vận động của dòng vốn FDI toàn cầu nói chung và FDI vào một quốc gia thành viên chịu ảnh hưởng sâu sắc của quá trình liên kết kinh tế quốc tế và khu vực.

*Thứ hai*, thông qua nghiên cứu về tác động của Liên kết kinh tế quốc tế đến xu hướng vận động của FDI, Luận án đã xây dựng khung lý luận PESTLI để nghiên cứu tác động nhiều mặt của liên kết kinh tế quốc tế đến thu hút FDI vào một quốc gia thành viên. Khung lý luận gồm sáu yếu tố (PESTLI: Thể chế - Kinh tế - Xã hội - Kỹ thuật và Công nghệ - Luật pháp - Hội nhập) được phát triển trên cơ sở mô hình phân tích môi trường vĩ mô (PEST: Thể chế - Kinh tế - Xã hội - Kỹ thuật và Công nghệ) của M. Porter. Khung lý luận này được sử dụng như một kênh dẫn truyền tác động của Liên kết kinh tế quốc tế đến nền kinh tế quốc gia thành viên, qua đó, tác động đến thu hút FDI vào một quốc gia thành viên.

*Thứ ba*, Luận án ứng dụng mô hình phân tích PESTLI để đánh giá tác động của AEC đến thu hút FDI vào Việt Nam. Trước và sau AEC, khung PESTLI của

Việt Nam có thay đổi nhưng nhìn chung không đáng kể. Lợi thế chính trị (P), lợi thế xã hội (S) và lợi thế về cơ sở hạ tầng – công nghệ (T) là 3 nhóm yếu tố giải thích tốt nhất cho xu hướng FDI vào Việt Nam.

*Thứ tư*, các phân tích định lượng của luận án đã chỉ ra một số dự báo cơ bản có liên quan đến tình hình thu hút FDI vào Việt Nam dưới tác động của các cam kết trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) bao gồm: (1) Singapore, Malaysia và Thái Lan là các đối tác quan trọng trong AEC của Việt Nam và có xu hướng tăng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam; (2) xu hướng giảm vốn đầu tư FDI của Brunei vào Việt Nam trong thời gian tới; (3) Khai mỏ, Bán lẻ và Bất động sản là các lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư AEC tại Việt Nam trong tương lai.

*Thứ năm*, trên cơ sở những luận giải khoa học và thực tiễn vận động của dòng vốn FDI tại Việt Nam, Luận án đã đề xuất một số giải pháp theo khung nghiên cứu PESTLI nhằm tăng cường thu hút FDI tại Việt Nam trong bối cảnh thực thi các cam kết của Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Các giải pháp này được xây dựng trên cơ sở củng cố các yếu tố có tác động đáng kể đến thu hút FDI tại Việt Nam. Các giải pháp được chia thành các nhóm yếu tố: Nhóm giải pháp về ổn định thể chế chính trị; Nhóm giải pháp về kinh tế; Nhóm giải pháp về xã hội; Nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng công nghệ; Nhóm giải pháp về chính sách FDI; Nhóm giải pháp về định hướng hội nhập của Việt Nam trong thời gian tới./.

*Hà Nội, ngày ..... tháng 02 năm 2020*

**CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC**

**NGHIÊN CỨU SINH**

**PGS,TS. Nguyễn Tiến Thuận**

**Cao Phương Thảo**